





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
24 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สร. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thansettakij) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน พร้อมมอบนโยบาย สสจ. 77 จังหวัด ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าหมาย Quick Win 100 วัน เพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน จัดโดยกรมอนามัย เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายของกรมอนามัย เช่น Healthy City Models การส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย วาระแห่งชาติ : ส่งเสริมการมีบุตรและอำเภอสุขภาพดี ชีวียั่งยืน</p>	
<p>บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์) - นายณัฐชัย นำพูลสุขสันดี ผวจ.เพชรบุรี เผย จ.เพชรบุรี เป็นจังหวัดนำร่องใช้ "บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่" เข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว และสามารถรพยาได้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหรือคลินิก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เชิญชวนประชาชนศึกษารายละเอียดเพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูลประวัติการรักษาเชื่อมโยงกันได้ ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนจำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน หมอพร้อม บนโทรศัพท์มือถือ Tablet หรือ IPAD และต้องได้รับการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สอบถามเพิ่มเติมที่ สสจ. เพชรบุรี</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการเกิด สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ. (สยามรัฐ) - สร. เปิดตัวแคมเปญ Give Birth Great World ส่งเสริมการมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ แก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อย แต่ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่มีความพร้อม ตัดสินใจไม่มีบุตรนั้น อาจมาจากหลายปัจจัยที่สลับซับซ้อน หนึ่งในนั้นคือปัญหาด้านสภาพสังคม ความไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ที่เป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามต้องช่วยกันสร้างความมั่นคงและเชื่อมั่น</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thecoverage, hfocus) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.น่าน ว่า เศรษฐกิจสุขภาพ เป็นหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล เพื่อสร้างต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) “หนึ่งเขตสุขภาพ หนึ่งพื้นที่อายุยืน” ในทุกจังหวัด ภายใต้การพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน โดยปักหมุด Kick Off ที่จ.น่านเป็นครั้งแรก (Nan Healthy Cities MODELS) เป็นแห่งแรก เนื่องจากมีบริบทของเมืองที่เอื้อต่อการเป็นเมืองสุขภาพดี ในทุกมิติ</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>โรคปอดบวมระบาดในจีน สื่อที่นำเสนอ : เพจเรื่องเล่าจากโรงพยาบาล - โพสต์ว่ามีข่าวโรคปอดบวมไม่ทราบสาเหตุระบาดในจีน พบเด็กนักเรียนป่วยกว่า 3,000 ราย จนเกิดความแออัดใน รพ. ต้องให้คนเกลียดกันใน รร. ข้อสังเกต คือ ระบาดในเด็กเป็นหลัก ไม่มีโควิด 19 อาการไข้สูง เหนื่อย เอกซเรย์ปอดมีรอยโรค ยังไม่มีการระบุเชื้อก่อโรคแต่คาดจะเป็น Mycoplasma ซึ่งถือเป็นข่าวดีเพราะไม่ใช่เชื้อก่อโรคใหม่ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า จากการติดตามการพบคลัสเตอร์โรคระบบทางเดินหายใจในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่าเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง หรือปอดอักเสบ (นิวโมเนีย) มักเกิดในกลุ่มเด็ก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในจีน ส่วนไทยเองขณะนี้พบการติดเชื้อไวรัส RSV เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว อากาศเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นได้ และมีการเฝ้าระวังเช่นกัน ส่วนความวิตกกังวลกลัวซาร์สโควิด 19 ได้เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามว่า จะมีการแพร่ระบาดใหญ่หรือไม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่และมีร่างกายแข็งแรง หากป่วยก็คงเดินทางท่องเที่ยวไม่ได้ และการติดเชื้อเกิดขึ้นในเด็ก ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องตั้งหน่วยคัดกรองวัดอุณหภูมิตามด่านสนามบิน เพียงแต่ให้มีการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่มนักท่องเที่ยว อาจประสานกับก.การต่างประเทศ หรือก.การท่องเที่ยวฯ ติดตามกรณี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นักท่องเที่ยวป่วยเท่านั้น เพราะนี่คือมีดีสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแล ขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุถึงพื้นที่การระบาดอย่างชัดเจน และไม่ขอให้ตั้งข้อรังเกียจนักท่องเที่ยวจีนที่เดินมาทางมาไทยในขณะนี้</p>	
<p>โรคฝีดาษวานร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5, ch3, thereporters, ejan, thebangkokinsight, plewseengern, thaipbs, ch7, thansettakij, hfocus, newtv) - นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รก.แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ณ วันที่ 18 พ.ย.66 พบผู้ติดเชื้อรวม 627 คน เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนไทย 566 คน ต่างชาติ 57 คน และไม่ระบุสัญชาติ 4 คน ยังเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากพบว่าติดโรคฝีดาษวานร ควรเข้ารับการรักษาทันที รักษาฟรีตามสิทธิการรักษา ซึ่งโรคนี้ป้องกันได้โดยไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือการสัมผัสใกล้ชิด เช่น การมีเพศสัมพันธ์ กอด จูบ คลุกคลี หรือสัมผัสพื้นและตุ่มหนอง</p>	
<p>พัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thereporters) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รก.แทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสถาบันโรคผิวหนัง นำร่องพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงินในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ลดความแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง โดยพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด</p>	
<p>กรมการแพทย์ เตือน PM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., MCOT NEWS FM 100.5, thereporters, thebangkokinsight, hfocus, workpointtoday) - นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หากได้รับฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่องหรือในปริมาณที่มาก จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์อีกด้วย ซึ่งสัญญาณที่บ่งชี้ว่าร่างกายได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 คือ มักมีอาการไอเรื้อรัง ระคายเคืองตา คัดจมูก แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ผิวหนังเป็นตุ่มหรือผื่นนูนแดง ดังนั้นควรป้องกันตนเองจากมลพิษทางอากาศ หากพบมีอาการผิดปกติให้รีบมาพบแพทย์ทันที</p>	
<p>เหตุความรุนแรงในที่สาธารณะ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ศูนย์ข่าวเป็ชพีค, ผจก., ejan, ch3) - นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก.แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยจากกรณีพี่ชายวัยกลางคน ถูมิดดัดอ้อยบุกเข้าไปบริเวณโรงเรียน เป็นผลให้ครูและนักเรียนหลบหนีกันอย่างขุมน สร้างความตระหนักให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จากข้อมูลเบื้องต้นพบเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่กินยาต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือครอบครัวและญาติของผู้ป่วยจิตเวชช่วยกันสอดส่องให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอาการกำเริบ หากผู้ป่วยปฏิเสธการรับประทานยา สามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่รักษาหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีอื่น เช่น เปลี่ยนเป็นยาฉีดเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว</p>	
<p>กิจกรรมดูแลสุขภาพใจวัยทำงาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ - นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตแก่เจ้าหน้าที่ บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ เนื่องในเดือนแห่งสัปดาห์สุขภาพจิต พร้อมเดินทางแนะนำเพื่อนดีดูแลใจด้วย www.วัดใจ.com เพื่อรู้เท่าทันและเข้าถึงกระบวนการรักษาแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที</p>	
<p>อย่าเหยียงแหแก่เด็กก่อเหตุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., เดลินิวส์, thaipbs, hfocus) - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์กรณีนักเรียนอาชีวะที่รวมกลุ่มในลักษณะองค์กรและก่อคดีว่า เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่ใช่ชน.ทุกคน โดยพฤติกรรมก่อความรุนแรงแบ่งเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยหลักเป็นเรื่องของบุคลิกภาพ และแนวโน้มการก่อความรุนแรงอยู่บนพื้นฐานเฉพาะบุคคล และปัจจัยแวดล้อมหรือปัจจัยเสริม ได้แก่ รุนพี่หรือร.ในอดีตของสถาบัน ซึ่งมีปัญหาการเห็นคุณค่าตนเองที่เป็นไปในทางลบ วิธีแก้ปัญหาต้องทำอาชีวศึกษาทั้งระบบ โดยสนง.คณะกรรมการอาชีวศึกษาต้องเปลี่ยนระบบการดูแลเด็กใหม่ เป็นแบบทวิภาคี ไม่ใช่แก้ไขปัญหาแบบเหยียงแห ต้องดูแลเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหา ครูประจำชั้นมีวิธีการสังเกตและทราบพฤติกรรมเด็กอยู่แล้ว แนวทางหนึ่งคือส่งเสริมให้เด็กอาชีวะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย เพื่อเรียนรู้การมีความรับผิดชอบ</p>	
<p>โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่มาตรฐานสากล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยจากสถานการณ์สุขภาพของเด็กไทย อายุ 6-17 ปี พบมีน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารรสหวาน มัน เค็ม กินผักผลไม้ไม่เพียงพอ และยังมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงขึ้น ที่ผ่านมารวมอนามัยได้สนับสนุนให้ รร. ยกกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPs) เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลรอบข้าง</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เชิญชวนประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือจำเป็นต้องทำหัตถการบางอย่าง แต่ไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาล ไปรับบริการใกล้บ้านได้ที่คลินิกที่เข้าร่วมโครงการ เครือข่าย “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ติดอยู่หน้าคลินิก ผู้มีสิทธิบัตรทองใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการรักษาเบื้องต้น 32 กลุ่มโรค เช่น เป็นไข้ ไอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยหลัง เอว ปวดท้อง ฯลฯ และสร้างเสริมสุขภาพ 7 รายการ ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทาง ลดเวลารอคอย และลดความแออัดใน รพ.</p>	
<p>รับยาที่ร้านยา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า สปสช. นำผลการประเมินโครงการรับยาที่ร้านยา ของ สวรส. ไปใช้ในการพัฒนาโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตั้งเป้าร้านยา 1 ร้าน ควรให้บริการครอบคลุมประชาชน 10,000 คน มีร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ 5,000 ร้าน ปัจจุบันมีร้านยาที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 1,500 ร้าน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองและกรุงเทพฯ ซึ่งควรผลักดันให้เกิดการกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภาคมากขึ้น เพื่อลดความแออัดใน รพ.</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ร้านยาใกล้บ้านแทนการไป รพ. จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากภาครัฐ ประหยัดค่าเดินทาง และค่าเสียเวลา ซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาระบบการจัดการของร้านยาให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากขึ้น ก็จะมีการยกระดับศักยภาพของตัวเภสัชกรบริการ และการพัฒนาเครือข่ายบริการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่เข้มแข็ง</p>	
<p>แก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สช.จัดเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “ระบบสุขภาพทางจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง” มีฉันทมติเห็นชอบต่อกรอบทิศทางนโยบาย มุ่งพัฒนาให้เกิดระบบสุขภาพทางจิต เตรียมนำเข้าสู่การรับรองในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 21-22 ธ.ค.66</p>	
<p>ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, Top news)</p> <p>- ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสพช. กับ อบจ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และโรงเรียนในสังกัดบริหารการศึกษาศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ สบช.สัญจร ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 86 แห่ง</p>	
<p>โรคไทรอยด์ สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ.มติชน</p> <p>- เมื่อวันที่ 23 พ.ย. นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผอ.สคร.12 สงขลา เผยประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยโรคไทรอยด์ในระบบรายงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 22 พ.ย. 2566 จำนวน 93 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วยยืนยัน 81 ราย แบ่งเป็น จ.ปัตตานี 54 ราย จ.นราธิวาส 25 ราย และ จ.ตรัง 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย ใน จ.ปัตตานี</p>	
<p>บุกจับร้านจำหน่ายกัญชา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch3plus, fm91bkk, เพจโหนดกระแส, เรื่องเล่าเช้านี้)</p> <p>- จนท. สสจ.ลำปาง ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จ.ลำปาง เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาหลังได้รับร้องเรียนว่ามีเด็กนักเรียน เยาวชน นักศึกษา 10 คน เข้ามาสู่มั่วสุมในร้าน ซึ่งมีการจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ไว้ให้สูบภายในร้านจนเกิดเป็นแหล่งมั่วสุม สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนข้างเคียง ยึดของกลางเป็นกัญชาอบแห้ง กัญชาอบแห้งชนิดมวน และอุปกรณ์เสพกัญชา (บ้องกัญชา) เบื้องต้นแจ้ง 4 ข้อหาเจ้าของร้าน</p>	
<p>ช่วยเหลือหนุ่มป่วยเนื้องอกใบหน้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, เพจโหนดกระแส, topnews)</p> <p>- นายวีระพล วัย 36 ปี ชาว จ.นครพนม เป็นโรคเนื้องอกที่ใบหน้า ตั้งใจจะไปทำงานที่สตึก พร้อมภรรยาและลูกชายเพื่อรักษาตัว แต่รถตู้ให้ลงที่ ต.พลูตาหลวง และไม่มีเงิน จึงต้องบุเร่ร่อนขางทาง จากนั้นนายวีระพลมีอาการปวดหัวรุนแรง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มีก๊วยช่วยเหลือนำส่ง รพ. สัตหีบ กม.10 ต.พญาทูลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น และจะจัดรถพยาบาลฉุกเฉินนำผู้ป่วยและครอบครัวส่งต่อไปยัง รพ.ภูมิลาเนาของผู้ป่วยใน จ.นครพนม</p> <p>เด้าหูซัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ, ข่าวสด, sanook, nationtv, mono29)</p> <p>- จากกระแสไวรัสในโลกโซเชียลนำเสนอประเด็นสาวรายหนึ่งสอนทำเด้าหูซัน เมนูนิตจากจีน ด้วยการนำเด้าหูมาหมักบ่มกับเชื้อราที่ใช้ทำเหมาเบ้ จนมีราสีขาวฟูฟ่อง แล้วนำมารับประทาน ซึ่งมีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเชื้อราว่ากินได้หรือไม่ มีแพทย์และอาจารย์ชื่อดังให้ความเห็น ดังนี้</p> <p>1) หมอเอิร์ธ @aertha33 โพสต์ผ่าน TikTok ว่า ปกติเชื้อโรโซปัส โอลิโกสปอรัส ชาวอินโดฯ ชาวจีน จะนำมาหมักและประกอบอาหารเพื่อกินช่วงขาดแคลนอาหาร โดยนำมาปรับแต่งพันธุกรรมไม่ให้เป็นพิษต่อระบบร่างกาย จะได้โปรไบโอติกส์ แต่ยังไม่มียารายงานประโยชน์ชัดเจน หากปกติร่างกายแข็งแรงก็กินได้ เชื้อนี้เข้าไปโดนกรดในกระเพาะก็ตาย เหมือนกินผักทั่วไป พร้อมเตือนข้อควรระวังว่า เชื้อรานี้อยู่ในกลุ่มมิวคอร์ สามารถทำให้เกิดโรคในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ผู้ที่รับยากดภูมิ ย้ำเตือนประชาชนไม่ควรทำตาม</p> <p>2) อาจารย์เจษฎ์ โพสต์ว่า เชื้อราเหมาเบ้ที่นำมาใช้ทำเด้าหูซันเป็นสายพันธุ์เชื้อราที่นำมาบริโภคได้โดยไม่อันตรายกับคนทั่วไป แต่คนที่มีโอกาสแพ้เชื้อราหรือภูมิคุ้มกันต่ำต้องระวัง และเมื่อเจริญเติบโตจนถึงช่วงสร้างสปอร์ก็จะมีสปอร์สีดำจริงๆ ต้องระมัดระวังเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดอื่น ๆ ที่มากับอากาศ ส่งให้เกิดปัญหากับสุขภาพได้</p>	